

sang Tổng Nha Cảnh Sát học cách làm Thẻ Căn Cưóc và lưu trữ dấu tay như Cảnh Sát đã làm.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, bọn VC tự nhận là Bên Thắng Cuộc tha hồ vênh vang khoác lác về những nhân vật huyền thoại như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thành Trung, Đinh Văn Đệ, Nguyễn Văn Minh... Nhưng VC hoàn toàn dấu nhem chuyện Đại Tá Lê Câu, Mười Hương ... bị bắt trong trường hợp nào? Do ai bắt? Mật Vụ của Bác Sĩ Tuyên, Đoàn Công Tác Miền Trung của ông Dương Văn Hiếu hay do Cảnh Sát của Đại Tá Nguyễn Văn Y bắt giữ? Và nếu điệp viên của VC nằm ngay cạnh Tổng Thống Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu hay ngay cạnh Tổng Thống Thiệu để biết rõ đường đi nước bước của chính phủ VNCH ngay từ thượng tầng... vậy mà phải mất 21 năm mới chiến thắng với tổn thất trên 3 triệu tinh binh miền Bắc bị hy sinh mà thân xác thành tro bụi không tìm ra hài cốt để thành lập cho được NGHĨA TRANG LIỆT SĨ đúng nghĩa.

Bài viết này chỉ nhắc lại một phần nhỏ chiến công oanh liệt của ngành Cảnh Sát Quốc Gia mà rất ít người được biết. Tôi kêu gọi những chiến sĩ hoạt động trong các ngành AN NINH, TÌNH BÁO và ĐẶC VỤ kể lại những công tác và thành quả mà quý vị và cơ quan hay đơn vị của quý vị đạt được để thế hệ kế tiếp có thể hiểu rằng Bên Thắng Cuộc toàn là những kẻ khoác lác và “nổ sảng” để khỏa lấp những thất bại kinh khủng đối với toàn dân và đã đưa đất nước Việt Nam tới con đường diệt vong.

San José ngày 20 tháng 9 năm 2023

**Trần Trung Chính**

## Mẹ Ơi, Con Nhớ Mẹ

### MẸ ƠI, CON NHỚ MẸ!

Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2022 là ngày lễ Mother's Day, tôi muốn ghi lại một vài ký ức về Mẹ.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Lương, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Gia đình tôi có 6 anh chị em, tôi là người áp út, cuộc sống gia đình tôi hơi khó khăn: Ba làm thợ thiếc, Mẹ buôn bán ở chợ, chị hai phải nghỉ học sớm giúp Mẹ chăm sóc cho các em. Khi tôi 15 tuổi, chị năm có chồng sớm, anh ba đi lính ở xa, anh tư làm tài xế xe chở khách của gia đình lộ trình từ Mỹ Lương qua bến bắc An Hòa (khoảng 16 cây số).

Niên khóa 70-71 tôi học lớp 11 trường tư thục Khai Trí, trường có từ lớp 6 tới lớp 11. Tôi thi Tú Tài 1 tại trường tiểu học Mỹ Phước (thị xã Long Xuyên), chiều ngày khi thi xong tôi thấy Mẹ đứng trước cổng chờ tôi:

Thấy con hớn hử vừa ra cổng,  
Lòng Mẹ rộn vui dưới nắng chiều.

Niên khóa 71-72 tôi học trường Chương Binh Lễ, tôi đậu Tú Tài 2, đậu vào Học Viện CSQG (tại đồi Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức tỉnh Gia Định), năm 73 ra trường làm việc tại Sài Gòn.

Tôi là niềm hạnh diện của gia đình, tôi rất biết ơn Cha Mẹ, biết ơn các anh chị đã giúp đỡ tôi trong cuộc đời.

Rồi số phận run rủi, gia đình tôi qua Mỹ năm 92, về thăm Quê Hương năm 2008, Mẹ tôi đã 87 tuổi, ngồi bên Mẹ tôi hỏi:

- Mẹ có nhìn ra con không?
- Tôi không biết, cậu là ai?
- Con tên Bửu, con của Mẹ nè.

Bàn tay Mẹ nắm tay tôi.

- Vậy hả, tôi cũng có thằng con tên Bửu nhưng không phải là cậu, con tôi nó làm việc ở Sài Gòn, nó hiền lắm, nó dễ thương lắm.

Lòng tôi dâng trào cảm xúc, mắt lệ lưng tròng, bên Mẹ mà Mẹ không nhận ra mình.

Nay đã 13 năm ngày Mẹ mất, tôi nghĩ trong lòng Mẹ vẫn luôn nhớ Mẹ có một thằng con đang còn làm việc ở Sài Gòn hoa lệ của ngày xưa.

Mong Mẹ an vui cõi vĩnh hằng  
Lòng con ấp ủ mãi trăm năm.

South Carolina

**Huyền Bửu** khóa 4/72 HVCSQG